



ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอชานี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจาก สายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ ครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

(นายละไม พวงมาลี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๑	๐๐๑	นางสาวนภารินทร์ ช่าสะโปน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์



(นายละไม พวงมาลี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง